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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  6  
ทาน  สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
ตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  และไดอาน
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ตอท่ีประชุม กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ ประธานสภาฯ
ขอเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2565 และไดดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสุวิทย  ทองชนะ 1. แจงขอบคุณคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ท่ีไดเขารวมสัมมนาอบรม ชวงปลาย 
ประธานสภาฯ             เดือนท่ีผานมา ทุกทานก็ไดรับความรูในการทํางานดานกิจการสภาฯ 

 2.แจงการลาของ ส.อบต.หมูท่ี 4 นางสาวมาลี หลําหลง  ขอลาการประชุม  
 เนื่องจากพามารดาไปโรงพยาบาลศรีนครินทร ท่ีอําเภอหาดใหญ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร   
เลขานุการสภาฯ  รายงานการประชุมสภาฯท่ีนํามาใหท่ีประชุมรับรองในวันนี้เปนรายงานการประชุมสภาฯ   

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565  ประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2565  ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก รายงานมีดวยกัน 14 หนา  เลขานุการ
สภาฯ  ไดรับสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุม ซ่ึงรายละเอียดก็ไดสงใหกับสมาชิก
ตรวจเปนการลวงหนาแลว  ถาจะมีการแกไขก็ขอใหทางสมาชิกไดตรวจสอบ และเสนอ
ขอแกไขตอท่ีประชุมไดคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 
ประธานสภาฯ  28 เมษายน 2565 ตามท่ีฝายเลขานุการสภาฯ ไดสรุปตอท่ีประชุม มีสมาชิกทาน 

ใดจะขอแกไขก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมมีมติใหการรับรองนะครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
   -ไมมี- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว   

   -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวน

แหงชาติ ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ไดรับมอบหมายจากทาน

นายกใหชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการ
เขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ  สืบเนื่องจากองคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็พรอมลานคอนกรีตเสริม
เหล็กและทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 – 2.10 x 11.00 เมตร 
บริเวณทาเทียบเรือทากะหยง หมูท่ี 4 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง     
ทาเทียบเรือกวาง 21.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร  ตามแบบ อบจ.ตรัง ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570  อบจ.ตรัง ปงบประมาณ 2566 โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดใชประโยชนในการขนสงผลผลิต
ทางการประมงใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่ง ข้ึน และโครงการนี้ ท่ีจะ
ดําเนินการกอสรางก็อยูในบริเวณท่ีจังหวัดตรัง ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
หรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 
ในเขตพ้ืนท่ีปาชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จึงตอขออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 13/1 แหงพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 ตอผูวาราชการจังหวัดตรัง กอนเขาดําเนินการกอสราง และ
ตองมีหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ จากสภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีตั้งอยู เพ่ือยืนยันคําขอใชพ้ืนท่ีกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง  ในการนี้จึงนําเสนอรายละเอียดในการขอใชพ้ืนท่ีตอ
สภา เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ  อบจ.ตรัง จะใหดําเนินการปรับปรุงกอสรางถนน 
ประธานสภาฯ  ทอลอด สะพาน และลานคอนกรีต ท่ีบริเวณทากะหยง ดูแลวโครงการนี้เปน 

ประโยชนกับประชาชนในพ้ืนท่ี ก็ใหท่ีประชุมไดพิจารณาครับ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ  ส.อบต.ม.3 กระผมอยากทราบวาลานคอนกรีตท่ีทําตรง 

บริเวณไหน เทท้ังหมดหรือไมครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ ขอเชิญทานรองสวาสดิ์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  รองนายก อบต.บางสัก ขออนุญาตชี้แจงครับ  โครงการนี้ 

ทางหมูบานหมูท่ี 4  ไดสงเรื่องขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ตรัง และไดติดตาม
เรื่องมาหลายปแลว และในปนี้ก็ไดรับคําตอบรับ จาก อบจ.ตรัง รายละเอียดตามท่ีชาง
จาก อบจ.ลงมาสํารวจ ก็มีการทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสายตอจาก 
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ถนนลาดยางของ อบต. จากบานนายพร – คําหวาน ท่ีทํากอสรางใหม ลานคอนกรีตท่ัว
บริเวณหนาศูนยฯ นะครับ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองสวาสดิ์ นะครับ ขอเชิญทานจรูญครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ  ส.อบต.ม.3 กระผมสงสัยถาทําคอนกรีตบริเวณหนาศูนย ก็จะ 

เปนประโยชนมาก เพราะตรงบริเวณท่ีกอสรางไมไดใชประโยชนแตเฉพาะประชาชนใน
ตําบลบางสัก อาจจะเกือบท้ังประเทศก็วาได เพราะนักทองเท่ียวมาจากหลายจังหวัดก็
ถือเปนประโยชนอยางมากครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามขอเชิญครับ ถาไมมีกระผมจะขอมติตอท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดเห็นชอบ การเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ โปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน 4 ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน  1  ทาน  ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนพ้ืนท่ีเขตหามลาหมูเกาะลิบง 
ประธานสภาฯ  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก/คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง ถนนสายทุงคาย –  

ทาโตะหมัง หมูท่ี 5  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ไดรับมอบหมายจากทานนายก 

นําเสนอรายละเอียดครับ ตามระเบียบวาระท่ี 5.2พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทํา
ประโยชนพ้ืนท่ีเขตหามลาหมูเกาะลิบง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก/คอนกรีตเสริม
เหล็ก/ลาดยาง ถนนสายทุงคาย – ทาโตะหมัง หมูท่ี 5  ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  
ระยะทาง 450 เมตร ถนนสายนี้มีประชาชนจากหลายหมูบาน ใชเสนทางในการเขาไป
ประกอบอาชีพประมง ซ่ึงปจจุบันเสนทางท่ีสัญจรไป – มา ลําบากและเกิดอันตรายกับ
ผูใชเสนทาง จึงมีความจําเปนตองนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบในการใชพ้ืนท่ี  
และจะนําเอกสารมติท่ีประชุมเสนอเพ่ือประกอบเอกสารการขอใชตอไป 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ  กระผมอยากใหสมาชิกหมูท่ี 5  ไดนําเสนอ 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5  ตามท่ีทานรองประทีป ไดนําเรียนเบื้องตน  

ถนนสายนี้ ตามความเปนจริง โครงการนี้ทางชาวบาน หมูท่ี 5  นําเสนอในท่ีประชุม
หมูบาน เปนสายท่ีมีความเดือดรอน และตองการใหทําเปนอันดับท่ี 1  และในครั้งท่ีผาน
มา กระผมก็ไดเสนอของบจายขาดเงินสะสม แตไมสามารถทําได  เพราะอยูในเขตปา 
ถนนสายนี้ถาไมมีการปรับกอสรางใหไดมาตรฐาน ก็จะเปนประโยชนกับประชาชนท่ีใช
สัญจรไปมา หลัก ๆ ท่ีใชก็เพ่ือการประมง การเกษตร และในอนาคตขางหนาก็จะเปน 
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ทาเรือ สงเสริมการทองเท่ียว ก็อยากใหท่ีประชุมสภาไดเล็งเห็นความสําคัญและเห็นชอบ
การใชพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนของชาวบานตอไปครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ  ผมเองก็เห็นดวย เพราะเสนทางนี้มีชาวใชเปนจํานวนมาก  มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม สมาชิกทานใด  

เห็นชอบ การทําประโยชนพ้ืนท่ีเขตหามลาหมูเกาะลิบง เพ่ือดําเนินการกอสรางถนนลง
หินคลุก/คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง โปรดยกมือครับ  
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน 4 ทาน 
   งดออกเสียง     จํานวน 1 ทาน   ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาคลองไหโละ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือกอสรางปรับปรุงทาเรือควนตุงกู หมูท่ี 3 ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ไดรับมอบหมายจากทาน 
   นําเสนอรายละเอียดครับ ตามระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทํา 

ประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาคลองไหโละ เพ่ือกอสรางปรับปรุงทาเรือควนตุงกู หมูท่ี 3  การ
กอสรางทาเรือเดิม อบจ.เปนผูกอสราง และโอนให อบต. ตอนนี้จะปรับปรุงโดยทําการ
กอสรางโปะเรือออกไป  ซ่ึงพ้ืนท่ีจะดําเนินการอยูในเขตปาเลน คลองไหโละ จึงมีความ
จําเปนตองขอมติสภาเพ่ือใหความเห็นชอบในการขอเขาทําประโยชนในเขตปา เพ่ือ
ประกอบเอกสารการขอความเห็นชอบกับหนวยงานตอไป 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญปลัด อบต.ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร   
เลขานุการสภาฯ  ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ในการขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือเขา 

ทําประโยชนปาคลองไหโละ เพ่ือกอสรางปรับปรุง ทาเรือควนตุงกู ทาเรือควนตุงกูเดิม
หนวยงานท่ีกอสรางคือ อบจ.ตรัง และตอมาโอนมอบใหกับ อบต.บางสัก และเม่ือ
ปลายปท่ีผานมา ทาง อบต.บางสัก ไดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดตรังเพ่ือปรับปรุงทาเรือ เนื่องจากทาเรือปจจุบัน การจอดเทียบทาของเรือเวลา
น้ําลด เรือเขาเทียบทาไมได เพราะติดพ้ืนดิน ทําใหเปนปญหากับผูใชเรือ จึงขอใหมีการ
ปรับปรุงโดยการจัดทําโปะยื่นออกไป ประมาณ 20 เมตร  และทําโปะขนาด 4 x 10 
เมตร  ซ่ึงท่ีผานมาไดสอบถามไปทาง อบจ.ตรัง  ตอนกอสรางทาเรือและสะพาน ท่ี
ทาเรือควนตุงกู ยังไมเคยมีการขออนุญาตใชท่ีดินกับหนวยงานแตอยางใด  และเพ่ือให
การเขาใชประโยชนในทีดินเปนไปตามกฏหมาย จึงขอมติตอสภา เพ่ือใหความเห็นชอบ 
การเขาใชประโยชนเพ่ือประกอบเอกสารขอความเห็นชอบตอไป การขอใชประโยชนใน
การใชพ้ืนท่ี ก็เกิดประโยชนกับประชาชน ท่ีใชเสนทาง นักทองเท่ียว ชาวประมง ท่ีใช
ทาเรือในการข้ึนลง 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ มีสมาชิกทานใด จะสอบถามขอเชิญนะครับ ถาไมมีกระผมจะขอมติดตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบในการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปา คลองไหโละ  เพ่ือกอสราง

ปรับปรุงทาเรือควนตุงกู โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตหามลาหมูเกาะลิบง 
ประธานสภาฯ  เพ่ือกอสรางโครงการกอสรางทอเหล่ียมบริเวณถนนสายทุงคาย – นาตนทวย  หมูท่ี 1  

และหมูท่ี 5  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายโชติ  มลยงค  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.บางสัก กระผมนายโชติ  มลยงค นายก อบต.บางสัก สําหรับระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณา

ใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตหามลาหมูเกาะลิบงเพ่ือกอสราง
โครงการกอสรางทอเหลี่ยมบริเวณถนนสายทุงคาย – นาตนทวย  หมูท่ี 5 และหมู
ท่ี 1 ท่ีทําไวตอนนี้ ชาวบานใชสัญจรไมไดเนื่องจากถูกน้ํากัดเซาะทอขาด เดิมใชทอ
ลอดไมสามารถรับน้ําได  จําเปนตองแกไขปรับปรุงจากทอลอดทําเปนทอเหลี่ยม 
ขนาด 8 เมตร ยาว 12 เมตร ซ่ึงท่ีดินบริเวณนั้นอยูในเขตหามลาหมูเกาะลิบง     
ท่ีทําทอเหลี่ยมนี้มีประชาชนสัญจรไปมาเพ่ือทําเกษตรเปนจํานวนมาก และเปนทาง
ลัดท่ีประชาชน เดินทางไป – มา ระหวางหมูท่ี 5 กับ 1 จึงจําเปนตองขอมติสภา
เพ่ือใหความเห็นชอบประกอบเอกสารขอใชพ้ืนท่ีตอไปครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานนรินทรครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5  กระผมขอเพ่ิมเติมนะครับ  ทอลอดบริเวณ 

นั้น เม่ือปท่ีผานมาไดเขาไปดําเนินการ น้ําทวมปละครั้ง เวลาน้ําทวมก็จะกัดเซาะทอ
ระบายน้ํา ตรงบริเวณนั้นก็ไดรับความเดือดรอนมาแลว ทาง อบต.ก็ไมสามารถเขาไป
ทําได เพราะอยูในเขตปา ท่ีผานมาประชาชนก็ไดนําดินไปถมเพ่ือใหรถวิ่งผานได      
แตพอฝนตกหนักน้ําก็พัดพาขาดไป ซ่ึงประชาชนจํานวนมากใชเสนทาง ก็อยากใหท่ี
ประชุมไดใหความเห็นชอบตอไป 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทร ครับ ทอลอดนี้ กอนจากนี้ก็มีโครงการของปกครอง ปรับปรุง 
ประธานสภาฯ  ซอมแซมท้ังถนนและทอลอด แตก็ไมสามารถรับน้ําได ทําใหพังตลอดเวลา แตถา 

เปลี่ยนจากทอลอดเปนทอเหลี่ยมก็จะแกไขปญหาได  มีสมาชิกทานใดตองการ
สอบถามเพ่ิมเติมก็ขอเชิญครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุมครับ สมาชิกทาน
ใดใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตหามลาหมูเกาะลิบง เพ่ือกอสราง
ทอเหลี่ยมนาตนทวย หมูท่ี 5 – หมูท่ี 1 โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
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นายสุวิทย  ทองชนะ 5.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตอุทยานแหงชาติ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือกอสราง/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายปาแก-อางเก็บน้ํา หมูท่ี 2 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

5.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตอุทยานแหงชาติเพ่ือ
กอสราง/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายปาแก-อางเก็บน้ํา หมูท่ี 2 ถนนสายนี้ก็เปน
ถนนสายหลัก ประชาชนใชในการสัญจรเพ่ือไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีครัวเรือน
อยูหลายหลังคาเรือน เปนเสนทางไปสูโครงการพระราชดําริอางเก็บน้ําบานปาแก  ถือวา
เปนถนนสายท่ีสําคัญ ทาง อบต.ก็ไมสามารถเขาไปดําเนินการไดเพราะอยูในเขตพ้ืนท่ีปา  
จึงเสนอเพ่ือขอมติตอสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบเขาทําประโยชนเพ่ือปรับปรุงลงหินคลุก/
ลาดยาง ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชเสนทาง
ไดรับความปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการขนสงสินคาดานการเกษตร 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญครับ  ถาไมมีกระผมจะขอมติสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ทานใดเห็นชอบในการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตอุทยานแหงชาติเพ่ือกอสราง/ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายปาแก-อางเก็บน้ํา หมูท่ี 2 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน   ประธานสภา  

 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตอุทยานแหงชาติ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือกอสรางบุกเบิกถนนสายคุงคั้ง – หวยชองสอน หมูท่ี 3  

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

5.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตอุทยานแหงชาติเพ่ือ 
กอสรางบุกเบิกถนนสายคุงค้ัง – หวยชองสอน หมูท่ี 3 ถนนสายนี้ประชาชนไดขอ
งบประมาณมายัง อบต.หลายครั้งแลว แตไมสามารถดําเนินการได เพราะอยูในเขต
อุทยาน เพราะประชาชนจํานวนมากไดเขาไปทําการเกษตร สวนยางพารา สวน
ปาลมน้ํามัน เปนจํานวนมาก แต เสนทางนี้ ไม ได มีการปรับปรุง จึงมีความ
จําเปนตองนําเขาสภาเพ่ือขอมติสภาใหความเห็นชอบการใชประโยชนกอสราง
บุกเบิกถนนสายคุงค้ัง –หวยชองสอน หมูท่ี 3 กวาง 4 เมตร ระยะทาง 420 เมตร 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ ขอเชิญทานจรูญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3  พ้ืนท่ีตรงบริเวณนี้ สมควรจะทําไดตั้งนานแลว   

แตติดปญหา ผูบริหารจะทําอะไรไปในเขตอุทยานฯไมสามารถทําได ผมก็เห็นดวยครับ  
ตอนนี้รถมอเตอรไซดก็ไมสามารถท่ีจะสัญจรไดแลว 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญครับ ก็ถือวาเปนประโยชนกับชาวบานอยางมากมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ทานอ่ืนจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีกระผมจะขอมติตอท่ีประชุม  

สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ การเขาประโยชนในท่ีดินเขตอุทยานแหงชาติหาดเจา
ไหม เพ่ือกอสรางบุกเบิกถนนสายคุงค้ัง – หวยชองสอน โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน   ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.7 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินในเขตอุทยานแหงชาติ
ประธานสภาฯ  หาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายชองชางตาย หมูท่ี 2 หมูท่ี 6   

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก  ไดรับมอบหมายจากทาน 

นายกฯ ใหนําเสนอรายละเอียดในการเขาทําประโยชนท่ีดินในเขตอุทยานแหงชาติหาด
เจาไหม โครงการบุกเบิกถนนสายชองชางตาย หมูท่ี 3 หมูท่ี 6  ตอนนี้เสนทางนี้เปน
เสนทางท่ีประชาชนหลายครัวเรือนไดใชสัญจรไป มา ในการเขาไปทําการเกษตร โดยทํา
สวนยาง สวนปาลมน้ํามัน และเปนเสนทางท่ีประชาชนใชเปนทางลัด ในการเดินทาง
ระหวาง หมูท่ี 2 กับ หมูท่ี 6 แตไมสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนได เพราะพ้ืนท่ีอยูในเขตปา 
ฉะนั้นเพ่ือเปนประโยชนกับประชาชนท่ีใชเสนทาง จึงขอความเห็นชอบตอสภาเพ่ือให
ความเห็นชอบในการเขาทําประโยชนโครงการบุกเบิกถนนสายชองชางตาย หมูท่ี 2 หมู
ท่ี 6 กวาง 5 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร และจะไดนําเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตอหนวยงานอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมตอไป ครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ อัตกลับ  ส.อบต.ม.2 โครงการนี้ผมมีความเห็นวาคณะบริหารไมได 

นิ่งนอนใจท่ีชาวบานไดประชุมและเสนอมา เพราะโครงการนี้ผลประโยชนท่ีไดรับถึง
ชาวบานมาก ผมขอขอบคุณทางคณะบริหารครับท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญ ความ
เดือดรอนของชาวบานครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ ทุกโครงการเปนประโยชนกับชาวบาน มีทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมีกระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุมสมาชิกทานใด 

เห็นชอบ การเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือดําเนิน
โครงการบุกเบิกถนนสายชองชางตาย หมูท่ี 2 หมูท่ี 6 โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน    ประธานสภา 
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นายสุวิทย  ทองชนะ 5.8 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตอุทยาน 
ประธานสภาฯ  แหงชาติหาดเจาไหมเพ่ือกอสรางปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถ้ําโตะแสง   

หมูท่ี 4 ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก  ไดรับมอบหมายจากทาน 

นายกฯ ใหนําเรียนการขอความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือกอสรางปรับปรุง ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถํ้าโตะแสง 
หมูท่ี 4 ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร  ถนนสายนี้ เดิมเปนถนน 
หินผุและประชาชนใชเสนทางสายนี้เปนจํานวนมาก เขาไปทําการเกษตรและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร  แตไมมีการปรับปรุงใหไดมาตรฐานเพราะอยูในเขตปา ฉะนั้น
ในวันนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะนําเสนอสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการเขาทําประโยชน
ในท่ีดินของอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงถนนลง
หินคลุก/ลาดยาง สายถํ้าโตะแสง หมูท่ี 4 เพ่ือจะไดนําเอกสารประกอบการขออนุญาต
เขาทําประโยชนในท่ีตอไป ครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ เพ่ือประโยชนของประชาชนในการใชเสนทางครับ มีสมาชิกทานใดจะนําเสนอ 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบในการเขาทํา 

ประโยชนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการกอสราง/ปรับปรัง 
ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถํ้าโตะแสง หมูท่ี 4 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน   ประธานสภา 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.9 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตหามลา หมูเกาะลิบง 
ประธานสภาฯ  เพ่ือกอสราง/ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง/คอนกรีต สายทุงสม –ทาพราว ม.4 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต. กระผมนายสวาสด์ิ  สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก  ครับ สําหรับการขอความ

เห็นชอบในการใชประโยชนท่ีดิน เขตหามลาหมูเกาะลิบง เพ่ือกอสรางปรับปรุงถนนลง
หินคลุก/ลาดยาง/คอนกรีต สายทุงสม –ทาพราว หมูท่ี 4 กวาง 4 เมตร ระยะทาง 
1,200 เมตร  ถนนสายนี้เดิมเปนถนนลูกรัง มีประชาชนจํานวนมากใชเสนทางเพ่ือเขา
ไปทําการเกษตร และขนสงผลผลิตทางการเกษตร แตมีความลําบากในการใชเสนทาง 
ทาง อบต.จะแกไขปญหาใหกับชาวบานโดยจะทําการปรับปรุงเสนทางใหไดมาตรฐาน 
แตพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีเขตหามลาหมูเกาะลิบง จึงมีความจําเปนตองนําเขา
สภา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือแกไข
ปญหาใหกับประชาชนตอไปครับ 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีกระผมก็จะขอมติตอท่ี 
ประธานสภาฯ  ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตหามลาหมูเกาะลิบง  

เพ่ือดําเนินการโครงการกอสราง/ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง/คอนกรีต                  
สายทุงสม – ทาพราว หมูท่ี 4 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.10 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินอุทยานแหงชาติ 
ประธานสภาฯ  หาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางบุกเบิก ถนนสายบานนายสมศักดิ์ หนูแกว   

หมูท่ี 3  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก  เสนทางสายนั้นประชาชนใช 

เปนเสนทางลัด ในการเขาใชทําเกษตรในพ้ืนท่ีหวยชองสอน และมีประชาชนจํานวน
มากท่ีใชเสนทาง ประกอบในป 2566 ท่ีประชุมหมูบาน ไดประชุมจัดลําดับ
ความสําคัญ เปนลําดับท่ี 1 ใหดําเนินโครงการในป 2566 แตพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการอยู
ในพ้ืนท่ีเขตอุทยาน  จึงมีความจําเปนตองนําเขาสภาเพ่ือใหความเห็นชอบในการเขา
ทําประโยชน เพ่ือกอสรางบุกเบิกถนนสายบานนายสมศักด์ิ หนูแกว กวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอเชิญสมาชิก มีทานใดจะสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอมติ 
ประธานสภาฯ  ตอท่ีประชุม สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ การเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตอุทยาน 

แหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการบุกเบิกถนน สายบานนายสมศักด์ิ หนูแกว 
โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
    

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.11 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตหามลาหมูเกาะลิบง 
ประธานสภาฯ  เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนลาดยาง/คอนกรีต สายทุงคาย ซอย 2   

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก สําหรับโครงการกอสราง 

ถนนลาดยาง/คอนกรีต สายทุงคาย ซอย 2  โครงการนี้ก็อยูในเขตหามลาหมูเกาะลิบง 
และอยูในท่ีเขตสาธารณะประโยชนดวย และในป 2566 ก็นําเขาบรรจุไวในขอบัญญัติ
แลว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําเขาสภาเพ่ือใหความเห็นชอบในการเขาทําประโยชน 
เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ ขอเชิญทานสมาชิกหมูท่ี 5 ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร  เองฉวน ส.อบต.ม.5  ถนนสายนี้อยูในเขตท่ีดินสาธารณประโยชน  

ซ่ึงในการดําเนินโครงการของป 2566 ก็ตองขอความเห็นชอบในการเขาทําประโยชน 
ตอหนวยงาน ถนนสายนี้ชาวบานใชสัญจรเปนจํานวนมาก และมีกลุมอาชีพอ่ืนอยูใน
พ้ืนท่ีดวย ครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทร ครับ ขอเชิญทานอ่ืนครับ ถาไมมีกระผมจะขอมติตอท่ีสภา 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใด ใหความเห็นชอบในการเขาทําประโยชนในท่ีดินเขตหามลาหมูเกาะ              

ลิบง/ท่ีดินสาธารณประโยชน เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนลาดยางสายทุงคาย 
ซอย 2 โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.12 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติ 
ประธานสภาฯ  หาดเจาไหม เพ่ือกอสรางถนนลาดยางสายปาแก – อางเก็บน้ําหมูท่ี 2   

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ถนนสายนี้ไดกอสรางมาเปน 

เวลานานแลว แตไมสามารถท่ีจะทําใหเปนมาตรฐานได เนื่องจากอยูในเขตอุทยาน 
และประชาชนใชเสนทางเปนจํานวนมาก และท่ีสําคัญเปนถนนท่ีเขาไปยังโครงการอาง
เก็บน้ําตามพระราชดําริฯ และประชาชนใชเปนเสนทางในการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร จึงมีความจําเปนตองขอความเห็นชอบจากสภาในการเขาทําประโยชน ในพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติหาดเจาไหมเพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนลาดยางสายปาแก – อาง
เก็บน้ําหมูท่ี 2 กวาง 4 เมตร  ระยะทาง 1,700  เมตร 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ ถนนสายนี้ก็มีการใชประโยชนมาก ถาทําใหเปนมาตรฐาน 
ประธานสภาฯ ก็จะเกิดประโยชนกับประชาชนเปนอยางมาก มีสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

ถาไมมีกระผมก็จะขอมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนลาดยาง สายปาแก – อางเก็บ
น้ํา หมูท่ี 2 โปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.13 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติ 
ประธานสภาฯ  หาดเจาไหม  เพ่ือดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายไรน้ําเตา 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก เสนทางนี้ตอนนั้น  ยังไมเปน 

ถนน แตมีชาวบานประมาณ 30 ครัวเรือน ท่ีเขาไปทําการเกษตร/สวนยางพารา 
ปาลมน้ํามัน เปนเสนทางลุม ๆ ดอน ๆ ชวงหนาฝนจะลําบากมาก ซ่ึงชาวบานก็อยาก 



- 11 - 
 

ใหมี การกอสรางถนน เพ่ือความสะดวกในการใชเสนทางไป – มา ซ่ึง อบต.เองก็เห็น
ความเดือดรอนก็จะแกไขปญหาใหกับชาวบาน แตพ้ืนท่ีอยูในเขตอุทยาน จึงมีความ
จําเปนตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในบริเวณ โดยทําการกอสรางบุกเบิกถนน กวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร  เพ่ือนําประกอบเอกสาร การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีตอไป 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ครับ ของหมูท่ี 2 เสนทางสายนี้ มีการ 

นําเสนอเขาท่ีประชุมชาวบานเดือดรอนทุกป แตติดปญหาวาพ้ืนท่ีอยูในเขตปาอุทยาน 
มีชาวบานใชเปนจํานวนมาก และเห็นวามีความจําเปน และสําคัญตอผูใชเสนทาง 
แกไขปญหาเรื่องการขนสงผลผลิตดานการเกษตร ใหกับชาวบานเปนอยางมาก   
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณพิเชษฐ ครับ  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมี 
ประธานสภาฯ  กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบในการเขาทําประโยชน 

ในท่ีดินอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางบุกเบิกถนนสายไร
น้ําเตา หมูท่ี 2  โปรดยกมือ ครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน   4  ทาน 
   งดออกเสียง   จํานวน   1  ทาน  ประธานสภา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกทานใดจะนําเสนอเรื่องใด 
ประธานสภาฯ  เขาท่ีประชุม ขอเชิญครับ ขอเชิญทาน จรูญ ครับ 
 
นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ  บุญศิริ ส.อบต.ม.3  ผมขอแจงปญหาถนนสายหวยชองสอน ท่ีทํา 

การซอมแซม ถมดิน ตอนนี้ฝนตกหนัก ทําใหน้ํากัดเซาะดินท่ีถมลงขางทาง ทําใหการ
สัญจรลําบากกวาเดิม กระผมขอเสนอใหมีการขุดคูระบายน้ําดีกวา เอาดินไปถมบน
ถนนครับ  จะแกไขปญหาไดดีกวา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  กระผมขอฝากเรื่องการซอมถนน การสง 

หนังสือแจงสมาชิก ใหทราบดวย ท่ีผานมาในการซอมแซมถนน ถมหลุมบอมีการแจง 
ใหสมาชิกทราบเพราะจะไดเขาไปดู และเวลาชาวบานถามจะไดตอบชาวบานได วาแต
ละสายมีดินจํานวนเทาใด ขอฝากบริหารแจงผูรับผิดชอบดวยครับ และฝากถนนคลอง
ไมแดงดวย ใหเจาหนาท่ีเขาไปสํารวจดวยครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานพิเชษฐ ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร  เองฉวน ส.อบต.ม.5   

1. ตามท่ีทานพิเชษฐ ตามเรื่องซอมถนน ของหมูท่ี 5 ก็ไมไดรับหนังสือ ก็อยากใหสง
ทางไลนกลุมสภาฯ ก็ไดครับ ของหมูท่ี 5 ซอยวังนกหงส ประมาณการไว 12 รถ แต
ทําจริงใชดิน 14 รถ  ตองตัดมาจากซอย 2   
2 เรื่องน้ําทวม ท่ีบานนายวิโรจน เนื่องจากไมมีคู ฝนตกน้ําทวม ฝากบริหารดวยครับ 
3. เรื่องการทําสะพานท่ีบริเวณทาโตะหมัง ฝากชางไปประมาณการใหดวยครับ จะขอ
งบประมาณหนวยงานภายนอกครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทร ครับ ขอเชิญ ทานประมวล 
ประธานสภาฯ 
 

นายประมวล  ทองนวล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.6 กระผมขอฝากทางคณะบริหาร เรื่อง                  

คูระบายน้ํา ถนนสายแพรกนุย เวลาฝนตกน้ําไหลบนถนน ทําใหผิวถนนเปนรอง              
การสัญจรไป–มา ของชาวบานลําบาก ขอฝากใหขุดคูระบายน้ําจะแกไขปญหาไดครับ   

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานประมวลครับ ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร  เองฉวน ส.อบต.ม.5  กระผมขอฝากเรื่องถนน ซอย 2 เกิด 

อุบัติเหตุบอย บริเวณหนาฟารมโกวอต ทานกํานันฝากใหติดตั้งไฟกระพริบโซลาเซลล 
ถนนสายควนลอน – ทุงคาย จุดบริเวณท่ีโคงหักศอก ฝากทําปายเตือนใหระวังดวย
ครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทร ครับ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ  บุญศิริ  ส.อบต.ม.3  กระผมขอเสนอเรื่องสะพานทาเทียบ 

เรือประมงควนตุงกู ผมเองก็ไดเสนอท่ีประชุม ใหบริหารประสานกับ อบจ. เพ่ือแกแผน
และสํารวจ และขอสนับสนุนกับทานพิเชษฐ  ในการทํางานตองแจงเจาหนาท่ีให
สมาชิกทราบดวย จะไดแจงชาวบานวา ผูรับจางเปนใคร งบประมาณเทาใด ในการ
ทํางานจะไดรูวาการทํางานโปรงใส 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ มีสมาชิกจะเสนอเรื่องอะไรอีกไหมครับ ผมเองก็ไดพูดคุยกับ 
ประธานสภาฯ  รองประทีป  ในเรื่องการซอมถนน ครั้งนี้อาจจะมีการผิดพลาด ทุกปก็มีการแจงให 

สมาชิกทราบ ขอเชิญคณะบริหาร ครับ 
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นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.  กระผมนายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก สําหรับในระเบียบวาระเรื่อง 

อ่ืน ๆ ท่ีทานสมาชิกไดฝากไว  
- ทานจรูญ เรื่องการซอมถนนสายหวยชองสอน ในครั้งตอไปเสนอใหมีการขุดคูก็จะ

รับไวครับ  
- ทานพิเชษฐ การแจงการทํางานของผูรับเหมาท่ีผานมา ก็ไดแจงกับสมาชิก แตมา

ปนี้เกิดขอผิดพลาด ก็ขออภัยดวยครับ  
- ทานนรินทร การซอมถนนก็เหมือนกับทานพิเชษฐ เรื่องอุบัติเหตุสามแยก ซอย 2 

ก็จะรับเรื่องไวพิจารณา 
- ทานประมวล  ฝากเรื่องคูระบายน้ําสายแพรกนุย ก็จะรับเรื่องไวครับ  ก็ยังมีถนน

สายทุงตนตอ วังนกหงส หวยชองสอน ผมเองก็เห็นดวยท่ีจะใหมีคูระบายน้ํา วันนี้
ก็รับเรื่องไวกอนครับ 

- ทานจรูญ  โครงการกอสรางสะพานทาเรือประมง ก็จะใหกองชางลงสํารวจ
ออกแบบใหครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ ตอบชี้แจงเรื่องท่ีสมาชิกเสนอ สมาชิกคือผูแทนของ 
ประธานสภาฯ  ชาวบาน ชาวบานมีเรื่องเดือดรอนก็จะแจงตอท่ีประชุมเพ่ือเสนอตอผูบริหาร ขอเชิญ 

ทานปลัดครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร   
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี ปลัด อบต. ในเรื่องอ่ืน ๆ การแตงตั้งคณะกรรมการ 

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย 
1. ผูทรงคุณวุฒิ            ประธานกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ท่ีเก่ียวของ  กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง กรรมการ 
6. ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ   กรรมการ 
7. หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ กรรมการ 

ท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ (ถามี) 
8. ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
ในสวนท่ีนําเสนอใหสภาเห็นชอบก็คือ 

1. ผูทรงคุณวุฒิ   เสนอ   นายแฉลม  มลยงค 
2. หัวหนาหนวยงานภาครัฐ เสนอ นายวิชิต  เหลาตระกูลงาม ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานน้ําราบ 
ก็ขอใหสภาพิจารณา คะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานปลัด ครับ  การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการการศึกษาของ 
ประธานสภาฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายนายแฉลม  มลยงค  และหัวหนาหนวยงานภาครัฐ

เสนอ นายวิชิต  เหลาตระกูลงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําราบ สมาชิกเห็นชอบ
หรือไมครับ 
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มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ   
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ในเรื่องอ่ืนๆมี สมาชิกทานใดมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอเขาสูสภาขอเชิญนะครับ ถาไมมี 
ประธานสภาฯ กระผมก็ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน หากไมมีอะไรเพ่ิมเติมกระผมขอปด 

การประชุมนะครับ 
 

ปดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

ลงชื่อ    วิไล  เก้ือมณี        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

          ลงชื่อ    จรูญ  บุญศิริ       ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  บุญศิริ) 
 
 

   ลงชื่อ    นรินทร  เองฉวน        กรรมการ                  ลงชื่อ  มาลี  หลําหลง     กรรมการ 
            (นายนรินทร  เองฉวน)                                      (นางสาวมาลี  หลําหลง) 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือวันท่ี      
 
 

    ลงชื่อ  สุวิทย  ทองชนะ        ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุวิทย  ทองชนะ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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